

มิจฉาชีพแบบใหม่ช้อปบั้งแล้วอย่าทิ้งใบเสร็จไว้ในถุง

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ค. 2552

มิจฉาชีพแบบใหม่ ช้อปบั้งแล้วอย่าทิ้งใบเสร็จไว้ในถุง

ชื่อของตามซูปเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า โปรดเก็บใบเสร็จไว้กับตัว (อุทาหรณ์)

มิจฉาชีพสมัยนี้หาकिनกันง่าย ๆ แบบหน้าด่าน ๆ

หากคุณนิยมจ่ายตลาด เลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่ตลาดติดแอร์ หรือซูเปอร์มาร์เก็ต แล้วเมื่อจ่ายเงิน คุณก็ไม่ยอมรับใบเสร็จ

ขยำทิ้ง หรือใส่ไว้ในถุงสินค้า

โปรดทราบ...พฤติกรรมดังกล่าวเป็นที่โปรดปรานของเหล่ามิจฉาชีพ!

กรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณผู้หญิงคนหนึ่งเธอเดินทางมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับคุณแม่สูงวัยขณะที่เดินเลือกซื้อสินค้า และจ่ายเงินเธอตรวจรายการสินค้าในใบเสร็จเพื่อดูความถูกต้องตามปกติหลังจากนั้นเธอเซ็นรถใส่สินค้าไปนั่งพักดื่มน้ำในบริเวณจำหน่ายอาหารเธอบอกกับคุณแม่ให้หนึ่งรอสักครู่ เธอจะเดินไปซื้อยาที่ร้านใกล้ๆคุณแม่ของเธอนั่งรออยู่พร้อมกับรถเซ็นใส่สินค้าที่จอดอยู่ไม่ห่างตัว

และแล้ว มีหญิงคนหนึ่ง อาศัยจังหวะที่คุณแม่หันมองดูทางอื่นเดินเข้ามาเซ็นรถคันนั้น เมื่อคุณแม่ได้ยินจึงรีบเข้าไปจับแขนพร้อมพูดว่าในขณะที่นั้น คุณผู้หญิงเจ้าของสินค้าตัวจริง กำลังเดินกลับมาและมองเห็นหญิงคนนั้นยื่นพูดกับคุณแม่ของเธอและเตรียมจะเซ็นรถใส่สินค้าเธอจึงรีบเดินเข้าไปพูดกับผู้หญิงคนนั้นว่า “ มีอะไรหรือคะ นี่มันของๆฉันเอง ” หญิงคนนั้นไม่มีท่าทีว่าจะยอม ยังตอบว่า “ ไม่ใช่คุณเข้าใจผิดแล้ว ฉันเพิ่งเซ็นมา ” คุณผู้หญิงที่เป็นเจ้าของจึงหยิบใบเสร็จออกมาจากกระเป๋าของเธอพร้อมกับบอกว่า

“ ถ้าคุณไม่เชื่อ เรามาตรวจสินค้ากันว่าตรงกับใบเสร็จหรือไม่ แล้วไปถามพนักงานคิดเงินให้เขายืนยันก็ได้ ”

ทันใดนั้น มีผู้หญิงอีกคนเดินเข้ามา พร้อมดึงแขนหญิงคนที่ยืนอยู่บอกว่า “นี่ไม่ใช่ของเรา
รถเข็นของเราอยู่ทางโน้น ” ทั้งสองรีบเดินออกไปแต่คุณผู้หญิงก็ตัดสินใจเดินตามไปดูอยู่ห่างๆ
ปรากฏว่าผู้หญิงแปลกหน้าทั้งสองคน เดินออกด้านนอกตัวปลาแล้วรีบขึ้นรถโดยสารประจำทาง
โดยไม่มีสินค้าอะไรติดมือเลย!

เห็นที ครั้งหน้า หากคุณต้องไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ควรเก็บใบเสร็จไว้กับตัว
ตรวจสินค้าหลังจ่ายเงินให้เรียบร้อยพร้อมกับมัดปากถุงสินค้าและไม่วางสินค้าหรือรถเข็นใส่สินค้าให้ห่างตัวแบบคลา
ดสายตา

มิฉะนั้น คุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ที่อาศัยความไม่รอบคอบของผู้คนเซดเอาสินค้าที่คุณเพิ่ง